

กิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖

“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

ที่	คุณธรรมเป้าหมาย	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พอเพียง	การเปิด - ปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากการใช้งาน	-	รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า - ทุกคนในองค์กรช่วยกันประหยัดพลังงาน ในพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เช่น การเปิด-ปิดไฟ พัดลมในห้องน้ำส่วนกลาง เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว - เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล การเปิด-ปิดไฟ พัดลมในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ในห้องเตรียมอาหารประชุม, ห้องน้ำ	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี	- แจกแผนการประหยัดพลังงาน ปี๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ - การจัดทำป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้า ติดไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง - เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล พื้นที่ส่วนกลาง เมื่อพบไฟฟ้า หรือพัดลมเปิดทิ้งไว้ให้ช่วยกันปิด	- คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
๒	วินัย	- การไม่ตรงต่อเวลา	-	- การรณรงค์ในการเข้าปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา	จำนวนผู้มาสายลดลง	- จัดเก็บสถิติการมาทำงานสายของเจ้าหน้าที่ - แจกสถิติการมาปฏิบัติงานและมาทำงานสายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	- งานทรัพยากรบุคคล
		- พื้นที่โต๊ะทำงาน มีสิ่งของวางเกะกะ ไม่เรียบร้อย	-	- การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. - การกำหนดเป็นตัวชี้วัดและข้อตกลงในการดำเนินการรณรงค์กิจกรรม ๕ส.	ผลสำเร็จของงาน	- มีการดำเนินกิจกรรม ๕ส. - ส่งภาพการดำเนินกิจกรรม ๕ส ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพทุกวันศุกร์ทุกคน	- คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
๓	สุจริต	- การดำเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	-	- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน - การรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริต	จำนวนข้อร้องเรียน 0%	- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงานและของกรมการแพทย์ - มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน - การเผยแพร่สื่อการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต	- คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น - งานทรัพยากรบุคคล

ที่	คุณธรรม เป้าหมาย	ปัญหาที่ยากแก่	ความดีที่ยากทำ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. จิตอาสา	-	-	- เข้าร่วมกิจกรรม ฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ และศพไม่มีญาติ	- กิจกรรมฌาปนกิจศพผู้ยากไร้และศพไม่มี ญาติ ณ วัดอภัยไทยยาราม	จำนวนครั้งในการ จัดกิจกรรม	- เข้าร่วมกิจกรรมฌาปนกิจศพ ผู้ยากไร้และศพไม่มีญาติ ปีละ ๔ ครั้ง	- มูลนิธิสนับสนุนพยาบาลวิฑิตยา
	-	-	- เข้าร่วมกิจกรรมการ ถวายเมรุและศาลาธรรม สังเวช	- กิจกรรมการถวายเมรุและศาลาธรรม สังเวช	จำนวนครั้งในการ มอบถวาย	- กิจกรรมการสร้างถวายเมรุและ ศาลาธรรมสังเวช ให้กับชุมชน ที่ขาดแคลน	- มูลนิธิสนับสนุนพยาบาลวิฑิตยา
๕. กตัญญู	-	-	- การสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการแสดง ความเคารพต่อผู้อาวุโส	- การรณรงค์ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	- เดือนเมษายน ๒๕๖๖	- คณะกรรมการส่งเสริม จริยธรรมดีเด่นสถาบัน พยาบาลวิฑิตยา
	-	-	- การระลึกถึงและแสดง กตเวทิตาผู้ทำคุณงาม ความดี	- การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	- เดือนกันยายน ๒๕๖๖	- คณะกรรมการส่งเสริม จริยธรรมดีเด่นสถาบัน พยาบาลวิฑิตยา